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Nýr, betri og vistvænn Baldur

Nýr og betri Baldur sem notar vistvænt íslenskt eldsneyti
Íslensk stjórnvöld hafa sett fram metnaðarfull markmið til að draga úr notkun 
jarðefnaeldsneytis og auka hlutdeild innlendrar orku. Í því ljósi er mikilvægt að kanna 
möguleikann á því að knýja Breiðafjarðarferjuna Baldur með rafeldsneyti og rafhlöðum, Öll 
tækni sem þarf til að gera Baldri kleift að nota rafeldsneyti er fáanleg í dag og hægt að nýta 
án þess að minnka rekstraröryggi eða skerða eiginleika ferjunnar. Þannig gæti Baldur orðið 
fyrsta skip á Íslandi sem notaðist við vistvænt eldsneyti og rutt brautina fyrir orkuskipti í 
sjávartengdri starfsemi.

Meira öryggi, betri þjónusta og nýsköpun skilar sterkara og vistvænna samfélagi
• Nýr Baldur mun auka aðgengi að ferðaþjónustu á Snæfellsnesi, Flatey og Vestfjörðum sem 

styrkir samfélög og atvinnulíf.
• Nýr Baldur yrði fyrsti stóri notandinn af innlendu eldsneyti og gæti þannig hjálpa Íslandi að 

koma af stað eldsneytisframleiðslu ásamt því að ýta af stað orkuskiptum í sjávartengdri 
starfsemi.

Þorsteinn Másson. Framkvæmdastjóri Bláma


